

นักกฎหมายแห่งความมืด

ตอนที่ 2 :

วิญญาณศาสตร์

จากคำเทศนา อาจารย์ ดร.คมเอก กวินอัครฐิติ

<https://youtu.be/QwQMHAEdOEq?si=GorCcHKzthf7UNv8>

มีเรื่องหนึ่งที่คริสเตียนส่วนมากไม่เข้าใจ แล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อจะต่อว่าใครอย่าเข้าใจผิด ผมมาเพื่อจะให้เราเช็คตัวเอง ผมเองก็เตรียมคำสอนนี้ เพื่อจะเช็คตัวเองว่า ตัวเองเป็นอย่างไรเปล่า

## 2 โครินธ์.11:13-14 (KJV)

<sup>13</sup>เพราะคนอย่างนั้นเป็น**อัครสาวกเทียม** เป็นคนงานที่หลอกลวง **ปลอมตัวเป็นอัครสาวกของพระคริสต์** <sup>14</sup>การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ปลอมเป็นตัวของทูตสวรรค์แห่งความสว่างได้

พระคัมภีร์บอกว่าในคริสตจักรของพระเยซู จะมีบางคนเป็นข่าวดะมาน แต่บางคนเป็นอัครทูตเทียมแท้ ในคริสตจักร พระวรกายพระเยซูจะมีตัวปลอม เป็นตัวปลอมในระดับที่เวลสูงก็คือไม่ได้หลอกให้ท่านไปเชื่อลัทธิสอนผิด ไม่ได้ให้ท่านนับถือศาสนาอื่น ถือศาสนาคริสต์ ถือพระเจ้านี้แหละ แต่ว่าลวงท่าน

โดยการเป็นอัครสาวกเทียมเท็จ วิญญาณนี้เขาเรียก “วิญญาณ  
ศาสนา”

วิญญาณศาสนา หรือว่า วิญญาณที่เป็นนักศาสนา เป็น  
คนที่ปฏิบัติศาสนาได้ดี เป็นคนที่เหมือนเป็นคริสเตียนชั้นดี แต่  
ลึกๆ เป็นวิญญาณที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า หลายๆ คน ผมก็เคย  
เจอวิญญาณแบบนี้

บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของวิญญาณศาสนา ก็คือ  
“ฟาริสี”

ฟาริสี เป็นคนที่มีอำนาจในการตีความกฎหมายของคนยิว  
เพิ่มเติม เป็นคนที่ถือหลักพระธรรมใหญ่ ๆ แล้วก็ใส่ชุดฟาริสี  
เกิดในยุคของปฏิวัติ แมคคาบีในปี 165-160 ก่อนคริสตกาล

ฟาริสี แปลว่า ถูกแยกออกมา เขาเชื่อว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่  
ถูกแยกออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้า มีการอุทิศตัวชั้น  
สูง กระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้า ฟาริสีเป็นกลุ่มคนที่มี

เกียรติและน่านับถืออย่างมาก ไม่ใช่เป็นคนที่คนรังเกียจ ฟาริสี่  
นี่คือแบบเป็นพ่อพระเลยในสมัยก่อน เวลาอ่านพระคัมภีร์ รู้สึก  
เหมือนฟาริสี่เป็นคนน่ารังเกียจซะใหม่ แต่ว่าจริงๆ คนยิวสมัย  
นั้นนับถือฟาริสี่มากๆ เลย เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือ

จะตรงข้ามกับกลุ่มที่ชื่อ “สะดูสี” ฟาริสี่จะเชื่อเรื่องทูต  
สวรรค์ อะไรเหนือธรรมชาติ สะดูสีจะไม่เชื่อ

แล้วฟาริสี่จะเชื่อการเสด็จกลับมาของพระเยซู ที่มาของ  
กฎเกณฑ์ของฟาริสี่ ฟาริสี่นั้นจะมีพระวจนะพระเจ้าที่เขียนใน  
พระคัมภีร์ที่เราอ่านกัน เป็นกฎเกณฑ์

แต่ว่าฟาริสี่นั้นจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่ง เขาเรียกว่า  
กฎหมายต่างหากที่พระคัมภีร์ไม่ได้เขียนเอาไว้ ผมอธิบายให้ฟัง  
จะตีความกฎหมายของพระเจ้า ตามวิธีการของเขาให้เข้ากับ  
ยุคสมัย พุดง่าย ๆ สมมุติพระคัมภีร์บอกว่า

จงรักเพื่อนบ้าน เขาก็จะตีความว่า ควรจะทำด้วยวิธีการ  
แบบนี้ หนึ่ง สอง สาม ต้องไปล้างเท้าทุกสัปดาห์ ต้องอะไรแบบนี้  
นี่ มีการตั้งกฎเกณฑ์ วิธีการในการทำให้มันสมเหตุสมผล กับ  
ยุคสมัยของเขา

ฟาริสีก็ได้มีการตั้งกฎออกมาตามที่กลุ่มตัวเองเห็นชอบ  
ไม่ได้เขียนพระคัมภีร์

กลุ่มฟาริสี เชื่อเรื่องที่เขาเรียกว่า เช่น Written Law หรือ  
กฎหมายที่เขียนไว้ที่ตัวอักษร และ The Oral Law หรือว่า  
กฎหมายที่ไม่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ หรือว่าในภาษาฮีบรูเขา  
เรียกว่า “Mishnah”

ฟาริสีสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า Oral Law อย่างเช่น

**เฉลยธรรมบัญญัติ.12:21 (KJV) บอกว่า**

**<sup>21</sup>ถ้าสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง  
เลือกไว้ เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่นนั้น ห่าง  
จากท่านเกินไป ท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงวัวของฝูงแพะแกะ**

**ของท่านเถอะ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่ท่าน ดังที่  
ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้น ท่านจงรับประทานในประตู  
เมืองของท่านตามที่ใจของท่านปรารถนาเถิด**

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า ถ้าสถานนมัสการมันไกลเกินไป  
ท่านฆ่าสัตว์ถวายบูชาพระเจ้าที่บ้านได้เลย แต่ตอนนี้พอไปค้น  
ดูวิธีการฆ่าว่าจะฆ่ายังไง ทางหัว ทางหัวใจไม่มีเขียนไว้

คนฟาริสีเขาก็เลยตั้ง Oral Law ออกมาเป็นกฎหมายด้วย  
ปากเปล่า เพื่อจะทำให้สมบูรณ์โดยการอธิบายวิธีการฆ่าสัตว์  
ตัวนี้มาให้

พูดง่าย ๆ พระเจ้าสั่งบอกให้เราไปเชียงใหม่ กฎหมาย  
ของฟาริสีก็คือ การบอกว่า ท่านต้องขึ้นรถเมล์สาย 125 ไปลง  
ตรงบริเวณถนนวิภาวดี ไปนั่งโซคชัยทัวร์รอบหนึ่งท่อม ไปถึงที่นี้  
ลงตรงนี้นั่งรถเมล์ต่อ พูดง่าย ๆ กฎหมาย Oral Law เป็นการทำให้  
ให้เป็น Travel Guide หรือเป็น Guide Book ในการทำตามสิ่ง

ที่พระคัมภีร์บอก แล้วฟาริสีก็เลยสร้างกฎอย่างนี้ขึ้นมาเต็มไป  
หมดเลย มาในสมัยของพระเยซู เขาเรียกว่า กฎหมายปากเปล่า

Mishnah แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ชุด ชุดเกี่ยวกับ Zeraim  
Moed เทศกาล Nashim เกี่ยวกับผู้หญิงเรื่องความบริสุทธิ์ รวม  
ๆ 6 หมวด 63 หัวข้อ แล้วก็ยังมีข้อย่อยเป็นบทเป็นตอนต่าง ๆ

มันมาจากคำว่า ซานา ที่แปลว่า “การสอนแล้วทำซ้ำ” มี  
ตัวอย่างอีกเช่น ใน

**ลูกา.6:1-2 (KJV)**

**<sup>1</sup>ต่อมาในวันสะบาโตที่สอง หลังจากวันแรกนั้น  
พระองค์กำลังเสด็จไปที่ไนานา และพวกสาวกของพระองค์  
ก็เด็ดรวงข้าวขยี้กิน <sup>2</sup>บางคนในพวกฟาริสีจึงกล่าวแก่เขา  
ว่า “ทำไมพวกท่านจึงทำการซึ่งพระราชบัญญัติห้ามไว้ใน  
วันสะบาโต”**

วันสะบาโต พระเยซูไปไนานา สาวกก็เด็ดรวงข้าวขยี้กิน  
สาวกก็บอกว่าห้ามแล้วไม่ใช่หรือ เพราะว่าใน Mishnah เขียน

ไว้บอกว่า การเก็บข้าวโพดในวันสะบาโตเป็นบาป บอกว่าห้ามทำงาน แต่ก็ตีความว่าถ้าเก็บข้าวโพดเป็นบาป การบีบเมล็ดก็ถูกจัดว่าเป็นการนวดข้าว เป็นการละเมิดอีกอัน การเอาเปลือกออกจากข้าวสาลี ถือเป็นการฟัดข้าว การบีบหัวต้นข้าวสาลีเป็นการนวดข้าว

เพราะจริงๆ บอกห้ามทำงาน คือ ฟัดข้าว หรือว่า ทำจริงจัง แต่นี้แค่หยิบมาแล้วก็บีบ เค้าก็เลยตีความเพิ่มไปอีกว่าการบีบคือ การฟัดข้าว นวดข้าว พุดง่ายๆ กฎหมายของคนฟาริสีนั้นเป็นการตีความพระคัมภีร์ตามใจตัวเอง แล้วสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคม บังคับให้คนทั่วไปนั้น ทำตามกฎเกณฑ์ทางภาคปฏิบัติ พี่น้องเข้าใจมุมมองของวิญญูณศาสนานี้

แล้ววิญญูณศาสนาคืออะไร? พยายามสร้างกฎเกณฑ์บางอย่าง ที่ไม่ได้เขียนในพระคัมภีร์ ขึ้นมาตามการตีความของตัวเอง



ถ้าเป็นคริสตจักร ก็คือ สร้างกฎเกณฑ์คริสตจักรอะไร  
บางอย่างขึ้นมาตามวิธีการของศิษยาภิบาล แล้วก็พยายามตั้ง  
เป็นกฎอะไรขึ้นมา ให้คุณกระทำแบบนี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า  
ควรจะปฏิบัติแบบนี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า

คือพูดง่าย ๆ คือเขียน Mishnah ขึ้นมา เขียนกฎเกณฑ์  
บางอย่างขึ้นมา เพื่อจะทำให้ปฏิบัติได้ดีขึ้น เหมือนกับควบคุม  
ให้แน่นมากขึ้น นี่แหละคือวิญญาณของศาสนา

**มาระโก.7:6-7 (KJV)**

**<sup>6</sup>พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวก  
เจ้าคนหน้าซื่อใจคดก็ถูก ตามที่ได้เขียนไว้ว่า “ประชาชนนี้  
ให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่างไกล  
จากเรา <sup>7</sup>เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ ด้วยเอา  
บทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดำรัสสอน**

เอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอ้างว่า เป็นพระดำรัสสอน  
หมายความว่าไง ถ้าท่านเป็นคริสเตียนมานานเหมือนผม ยี่สิบ

กว่าปี ท่านจะเคยเจอเยอะเลย เช่น คริสเตียนที่ดี ควรจะต้อง  
ถวายยี่สิบลด บอกงี้เลยนะ ยี่สิบลด หรือว่า ท่านควรจะทำบ้าน  
ไปจำนำกับแบงก์ เพื่อจะเอาเงินมาถวายสร้างพระนิเวศน์ก่อน  
อย่างงี้เลยนะ หรือว่า พยายามจะบอกให้ท่านนั้นต้องใส่เนคไท  
กางเกงขายาว ถ้าไม่ใส่เนคไทถือว่าไม่ให้เกียรติพระเจ้า

ถามว่าให้เกียรติพระเจ้า ไซ้ ท่านต้องให้เกียรติพระเจ้า  
ไม่ไซ้ท่านแต่งซอมซอมมา มันลึกๆ ในใจท่านก็ไม่ได้ถวายเกียรติ  
พระเจ้า แต่มันจำเป็นมัยต้องใส่ไทด์ ผูกไทด์ คุณไม่ใส่ไทด์  
คุณห้ามเข้า นี่แหละกฎศาสนาในยุค 2020

นี่แหละกฎเกณฑ์ทางศาสนา หรือ บางทีนะไม่ได้เป็น  
รูปแบบของการปฏิบัติบางอย่าง แต่เป็นค่านิยมบางอย่าง เช่น  
ถ้าใครกลับบ้านก่อน เลิกปุ๊บกลับบ้านเลย ไม่อยู่เรียนพระ  
คัมภีร์ก่อน เป็นคนที่ไม่ร้อร่นในพระเจ้า คนก็จะมองว่าทำไม  
ไม่ทำอย่างนี้ หรือว่าฟังคำเทศน์ทำไมไม่จดคำสอน

ผมเคยนั่ง แล้วฟังคำสอนอยู่ ผมรู้สึกผมตั้งใจฟังมากกว่า ถ้าผมไม่นั่งจด แล้วคนข้าง ๆ ก็บอกเพื่อนผม ก็มาชี้บอก “เนี่ย ทำไม่ไม่จดคำสอน จดสิ” ผมก็งงว่าทำไมผมต้องจดด้วย ผมไม่จดไม่ได้หรอก ก็ผมฟังแล้ว ผมฟังคำสอนแล้วไปสอนต่อไง แต่ มันไม่ได้บอกผมต้องจด

พอเราตั้งมาตรฐานอย่างนี้แล้วไปตัดสินคนอื่นคนข้างๆ แล้วทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ ไม่ทำตามผม หนึ่ง สอง สาม ท่านมี วิญญาณศาสนา เพราะเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นโดยตัวท่านเอง หรือว่าเป็นค่านิยมบางอย่างในคริสตจักรที่พระคัมภีร์ไม่ได้ เขียนไว้

เช่น บอกจงรักเพื่อนบ้านอยู่แล้วตนเอง ท่านควรจะช่วยคนอื่นเดือนละห้าพันบาท นี่คือกฎเกณฑ์ที่ควรจะทำในคริสตจักร พอเราไม่ทำตาม ทำไม่ได้ ก็รู้สึกว่าการไม่ทำตามวิธีการนี้ คุณเป็นคริสเตียนที่ไม่ดี

เป็นการสร้างศาสนาขึ้นมา เป็นวิญญาณศาสนาเป็น  
วิญญาณการควบคุม ฟ้องผิดคน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีเขียนในพระ  
คัมภีร์

มีอีก เรื่องการล้างมือ พอไม่ล้างมือเขาก็ถามว่าทำไมไม่  
ล้างมือ พระเยซูก็เลยบอกว่า พวกท่านสนใจแต่เรื่องประเพณี  
เล็กๆ น้อยๆ ของท่าน แต่ไม่สนใจสิ่งที่จะให้เกิดชีวิตนิรันดร์  
ไม่สนใจชีวิตนิรันดร์

พวกท่านบอกว่าผู้ใดกล่าวแก่มารดาสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่  
ท่านเป็นกมลบาล ไม่ต้องให้แม่ ให้ไปให้กับพระเจ้าแทน แบบว่า  
ยังไง บิดพระวอพระตาพระเจ้าให้เป็นหมันด้วยประเพณีของท่านที่  
ท่านได้สอนไว้ พี่น้องเข้าใจไหม

บางอย่างนั้นผมเชื่อว่า คริสเตียนทุกคนเชื่อพระเจ้ามา  
นานสักช่วงหนึ่ง ท่านจะมีมุมมองศาสนาบางอันในชีวิตของ  
ท่าน ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันเลวร้าย แต่ว่าท่านต้องระวังจริง ๆ

เพราะบางเรื่องเป็น ศาสนา มันไม่ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระเจ้า

ฟาริสี มีหนังสือที่เขียน บอกว่าฟาริสี มีกฎหมายเขาเรียก กฎหมายปากเปล่า มีการเขียนในหนังสือ Talmud ของบาบิโลน และ Talmud ของเยรูซาเล็ม

ที่พระองค์บอกว่า อาจจะแบ่งฟาริสีในสมัยก่อน ได้เป็นเจ็ดกลุ่มด้วยกัน ประเภทแรกเรียกว่าฟาริสีกลุ่มที่ **ฟาริสีขอบไหล่** หรือว่า Shoulder หรือว่าใส่ในป่า คนพวกนี้ฟาริสีจะชอบทำคุณความดีให้ทุกคนเห็นโดยทั่วกัน

อีกฟาริสีประเภทหนึ่ง เขาเรียกว่า *wait a moment* หรือ “รอแป็บหนึ่ง” เขาจะรอทำคุณความดีให้ทุกคนเห็นก่อน ถ้าไม่มีใครเห็นก็ยังไม่ทำ

ประเภทสามเป็นกลุ่มฟารีสี**ผู้ชอกช้ำ** จะมีนิสัยมองไปที่  
พื้น วิ่งไปที่กำแพงเพื่อหลีกเลี่ยงการมองผู้หญิงหรือเพศตรง  
ข้าม พยายามแสดงความบริสุทธิ์ต่อหน้าชาวบ้าน

ประเภทสี่เขาเรียก **ฟารีสีนักบุญซี** พยายามจะทำได้เพื่อ  
ลบล้างความบาป ถ่วงดุล สมดุลกับความบาปที่ทำ

พี่น้องฟังดี ๆ นะ เวลาท่านทำผิดทำบาป ท่านทำผิดอะไร  
บางเรื่องในที่ลับ และท่านพยายามจะทำได้ลบล้าง ท่านเป็นฟารี  
สีลบล้างความผิดใจ พระเจ้าให้อภัยท่านอยู่แล้ว

สิ่งที่มี คือ ท่านต้องสำนึกพระคุณ แล้วก็เลิกทำมันจริงๆ  
แต่หลายครั้งท่านเลิกไม่ได้ เพราะว่าท่านเป็นทาสของผีใจ  
เพราะท่านกลับใจแล้วมันเลิกไม่ได้ มันเป็นทาสใจ หมายความว่า  
ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

มี**ฟารีสีจอมบ่น** ชอบก้มหัวถ่อมใจตลอดเวลา แล้วก็ถาม  
ว่าฉันควรทำอะไร

ฟาริสีอีกประเภทหนึ่งคือ ที่**ปฏิบัติจากการกลัวการถูกลงโทษ**

อีกประเภทหนึ่ง**เป็นการปฏิบัติ ที่เกิดจากการอยากได้รางวัลจากพระเจ้า**

แต่ยังไงก็ตาม คำว่า น่าเชื่อถือใจคดของฟาริสีนั้น เป็นศัพท์ของการข้อมสืหรือข้อมข้างนอก แต่ข้างในยังเป็นเหมือนเดิม

วิญญาณศาสนา จะสร้างประเพณี หรือ ค่านิยมบางอย่างขึ้นมา เหมือน Mishnah เพื่อเป็นกฎที่บอกว่า ถ้าละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามค่านิยมที่ถูกกำหนดจะเป็นการละเมิด หรือความบาป ท่านนะจะเป็นคนบาป เข้าใจไหม

คืออะไรก็ตาม ที่ท่านทำเป็นกฎเกณฑ์มนุษย์สร้าง แล้วมันเป็นเหมือนความบาป จะยกตัวอย่างบางอันท่านจะได้เห็นภาพชัดขึ้น

เช่น **คริสเตียนที่ดีควรจะอดอาหารอธิษฐานสัปดาห์  
ละสามวันถึงจะดี** ถ้าอดน้อยกว่านี้ถือว่าเป็นคริสเตียนไม่ดี อด  
อาหารอธิษฐานเป็นเรื่องดีมาก แสงสว่างจะพุ่งกับท่านเหมือน  
อย่างรุ่งอรุณ แผลจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

แต่ถ้าท่านพูดไปในนามว่า ถ้าคุณไม่อดถึงสามวัน คุณ  
เป็นคริสเตียนที่ไม่ดี นั่นแหละศาสนา เวลาท่านเอาความปฏิบัติ  
ของท่านไปตัดสินอีกคนหนึ่งว่า ทำไมเขาทำไม่ได้ นั่นแหละ  
เป็นวิญญานศาสนา

เช่น อันนี้ผมไม่ได้ต่อต้านการเฝ้าเดี่ยว **คริสเตียนที่ดีควร  
เฝ้าเดี่ยวทุกวัน** แต่ว่าถ้ามันไปในนามที่บอกว่า ถ้าคุณไม่เฝ้า  
เดี่ยวคุณเป็นคริสเตียนที่ไม่ดี หรือว่าท่านไปตัดสินพี่น้องอีกคน  
หนึ่ง เขาไม่เคยเฝ้าเดี่ยว หรือ ตื่นสายตลอด เค้าเฝ้าเดี่ยวไม่ได้  
เฝ้าเดี่ยวเป็นเรื่องที่ควรทำแล้วดี แต่การตัดสินคนอื่นว่าทำไมไม่  
เฝ้าเดี่ยว นี่เป็นวิญญานศาสนา พี่น้องเข้าใจไหม



แต่พระคัมภีร์บอกว่ามีรางวัลสำหรับผู้แสวงหาพระองค์  
ทุกวัน บางคนอาจจะทำงานกลางคืนดึกๆ อาจจะแสวงหาพระ  
เจ้าตอนเที่ยง

ท่านบอกพระคัมภีร์ พระเยซูออกมาตีสาม ถ้าคริสเตียนไม่  
อธิษฐานตอนเช้าถือว่าเป็นคริสเตียนที่ไม่ดี แล้วท่านก็สอนคำ  
สอนแบบนี้บอกว่า คริสเตียนควรจะอธิษฐานเช้า ๆ

พระคัมภีร์เขียนตรงไหน พระเยซูทำ ไซ้ แต่พระคัมภีร์  
บัญญัติไว้มัย ต้องอธิษฐานตอนเช้า ไม่มี จริงมัย พระคัมภีร์  
บอกว่ามีรางวัลสำหรับผู้แสวงหาพระเจ้า พี่น้องเข้าใจไหม

เช่น **คริสเตียนที่ดี** **ควรจะมาโบสถ์ทุกสัปดาห์** แล้วท่าน  
ก็ไปบอกว่า ทำไมพี่ไม่มาโบสถ์? อาทิตย์นี้ไปไหนมา ท่านคิดว่า  
สิ่งนี้เป็นพระเจ้าไหม เป็นศาสนาครับ เวลาท่านไปบังคับคนอื่น  
ให้ทำตามกฎเกณฑ์

คริสเตียนควรเป็นยังไง มันอยากมา ถ้าห้ามก็จะมา  
เหมือนแคร้ชลบุรี ที่ผ่านมาสงบนิดหนึ่ง เพราะว่าคนแบ่ง  
แยกกัน ว่าฉันจะไม่ไปที่นี้ ก็เลยแยกกันเป็นสองแคร้

เปิดครั้งแรกมา 45 คน บ้านของคุณมายด์ ต้องเปิดแอร์  
จากชั้นบนไหลลงมาสามตัว เราแทบจะหมดลมหายใจกันตรง  
นั้น เพราะว่ามันร้อนมากเลย เราก็เลยบอกว่าอย่ามาได้ไหม  
รบกวนช่วยแยกไปพักยา มาชลบุรีก็มาชลบุรี อย่าเพิ่งมา มัน  
ต้องแบบนี้คือไง ก็มันอยากมา มันต้องบังคับกันไหม ท่านต้อง  
มาโบสถ์

พระคัมภีร์บอกหนึ่งในพระนิเวศน์ดีกว่าพันวันในที่อื่นไง  
มันควรจะมาจากอย่างนี้ ถึงมาโบสถ์ ไม่ใช่ทำตามศาสนา คริส  
เตียนที่ดีควรมาโบสถ์ มันเป็นศาสนา แล้วพอไม่มาต้องถูก  
ตัดสินว่า ท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่ดี ฉันรู้สึกผิดจังเลย ฉันไม่มา  
โบสถ์

บางคนบอกว่าอยากมาทุกวันเลย ในที่มีการทรงสถิตพระเจ้า ไม่ต้องมาวันที่มีโปรแกรม ผมอยากมาทุกวันเลย มันไม่เป็นศาสนาพี่น้องเข้าใจไหม

**คริสเตียนที่ดีต้องรับใช้พระเจ้าอย่างหนัก** ผมถามว่า มันเข้าใจประโยคที่ผมพูดมั๊ย รับใช้พระเจ้าหนักไม่ผิด แต่มันรักมากโข รักพระเจ้า เลยอยากจะดูแลฝูงแกะพระเจ้าอย่างหนัก รักลูกโข ก็เลยอยากจะทำงานหนักเพื่อหาเงินไปให้ลูก มันต้องมาจากความรักโข พี่น้องเข้าใจไหม

แล้วพอท่านเอากรอบการปฏิบัติไปบอกเพื่อนท่าน ทำไมคุณไม่มางานนี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ท่านกำลังสร้างวิญญูณศาสนาให้กับเพื่อนของท่าน ท่านมีวิญญูณของการเป็นศาสนาอยู่

**คริสตจักรเราต้องดีที่สุดในโลก** คริสตจักรเราต้องมีดี  
ที่สุด ทุกอย่างต้องเพอร์เฟคที่สุด แต่พระคัมภีร์บอกว่ายังไง ให้  
พระวรกายของพระเยซูจำเริญขึ้นมากที่สุด

เราไม่ได้มาแข่ง the voice สามกัน นมัสการคริสตจักร ห้า  
คริสตจักรเข้ารอบสุดท้าย อาจารย์อ้วนบอกว่า “ดีมากเลย  
เสียงของน้องคนนี้ ดีดคี๋สูงตรงบริเวณโทนโนสขึ้นอีกนิดหนึ่งก็  
จะดีนะคะ” ไซ้เหวอพี? ไม่ใช่ เราต้องการให้พระวรกายพระเยซู  
จำเริญ เราไม่ได้ต้องการ ซุปเปอร์คริสตจักร ไร่ ขึ้นเทพ  
คริสตจักร ทำไปทำไม ไปแข่งกับใคร แข่งให้ใครดู

ศาสนา **เชื่อฟังผู้นำในทุกเรื่อง ไม่แต่ะต้องสิทธิอำนาจ**  
**รายงานในทุก ๆ เรื่อง** ผมไม่ได้บอกว่าการเรื่องนี้เป็นเรื่องผิด  
ถ้าผมไม่ได้สั่งให้ท่านไปทำบาป ท่านก็ควรจะช่วยๆ ผมทำ  
เหมือนกันอยู่แล้ว พี่น้องเข้าใจไหม

ถ้าท่านไม่เคยมาจัดโบสถ์เลย ผมแนะนำท่านควรจะมาจัดโบสถ์บ้าง ไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆ ท่านก็ไม่เคยมารับใช้พระเจ้ากับพี่น้องเลย ท่านพลาดโมเมนต์สำคัญในชีวิตคริสเตียนไปแล้ว ผมไม่ได้บังคับท่านนะ ถ้าบางท่านไม่เคย ผมอยากให้ท่านลองดู

หมายความว่า ถ้าผมบอกอะไรบางอย่างเรื่องกับท่านนะ ผมก็ไม่บังคับท่าน ผมก็จะบอกเปรยๆ นี่แหละ แต่ถ้าท่านอยากจะทำ ท่านก็ทำของท่านเอง ผมไม่บังคับท่านอยู่แล้ว ผมไม่เคยไปบอกใครว่าต้องช่วยมาจัดโบสถ์ เขาก็มาทำกันเอง

เมื่อวานก็มาสนุกกันเต็มบ้านเลย 50 คน 40 คน มาช่วยกันจัดโบสถ์ตอนกลางคืน หิ้วของ ของที่เราย้ายมาที่นี่ ท่านคิดว่ามันเสกขึ้นมาหรือ ไม่ใช่ นะ พวกนี้ชนกันด้วยมือทุกคนนะ

แลตทุกอัน ไฟ นุ่น นี่ นั่นเพียบเลย อุปกรณ์ผมลิสต์มาประมาณเกือบร้อยชิ้นนะ ที่จะจัดโบสถ์วันนี้ เราจัดแบบ professional เรามีอุปกรณ์ มี wireless มี เครื่องเสียงอะไร

เยอะไปหมดเลย เราใช้อุปกรณ์เยอะมากเลย ในการทำงานพระเจ้า เราชนกันกลางคืน เรามีชนเกือบ 20-30 คน งานเราเยอะมากเลย พี่น้องมันไม่ได้อยู่ดี แล้วมันก็ขึ้นมา หรือผมจ้างคนมาจัด ไม่ใช่ พี่น้องทำกันเองล้วน ๆ เลยนะ

แล้วถ้าท่านรู้สึกที่ท่านรู้สึกผิด รู้สึกว่าถ้าท่านไม่ได้จัดโบสถ์และเป็นความผิด = ศาสนา พี่น้องเข้าใจไหม

มันเป็นอิสรภาพ ท่านทำ ไม่ทำ ก็ไม่ได้เป็นความบาป ท่านไม่สะดวกมา จะมีลูกดูแลก็ไม่ได้ผิดเลย

ถ้าผมพยายามใช้วิธีเมื่อก็ ผมยกตัวอย่างมาอันหนึ่ง แล้วผมชิงเลย ท่านรู้สึก Guilt รู้สึกผิด นี่แหละ วิธีการควบคุมท่านไป วิธีการ manipulate ท่าน ให้ท่านทำตามสิ่งที่ผมอยากทำ ฟ้องให้ท่านฟ้องผิด รู้สึกผิด แล้วท่านต้องมาช่วยจัดโบสถ์ มาเต็ม เป็นร้อยกว่าคน ไม่รู้จะเอาข้าวที่ไหนเลี้ยง

นี่แหละวิธีการของศาสนา ผมยกตัวอย่าง ท่านเมื่อที่ผม  
เนียนใหม่ ผมเนียนมากเลยนะ ผมก็มาพูดปุ๊บ ท่านก็รู้สึก “อ้อ  
ใช่ ฉันต้องมาจัดโบสถ์” ผมบอกแล้วไงมันไม่เกี่ยว พี่น้องเข้าใจ  
ใหม่ ให้มันมาจากความสมัครใจ ทำ ไม่ทำ ก็ได้ ไม่เป็นไร ไม่มี  
ปัญหา ทุกคนเป็นคนที่น่ารัก รักพระเจ้าหมด

แต่เห็นใหม่ บางเรื่อง มันเป็นเรื่องที่มันชวนเอาไว้อีกๆ ถ้า  
ผมฉลาด ผมก็จะมีวิธีควบคุมท่าน โดยการใช้หลักพระวจนะ  
พระเจ้าให้ท่านฟังผิด แล้วท่านก็ต้องทำตาม นี่แหละ  
วิญญาณศาสนา

ถ้าผมพยายามบอกทุกคนว่า ถ้าไม่มา ไม่ทำโบสถ์ ท่าน  
เป็นคริสเตียนไม่เคยมาจัดโบสถ์ ท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่ดี ไม่ใช่  
ทุกคนต้องมาจัดโบสถ์ จะจัดอะไรกันตรงไหน มันก็เยอะแยะไป  
หมด แค่นี้ก็แย่งกันอยู่แล้ว พี่น้องเข้าใจใหม่

มันเป็นวิญญาณศาสนา เป็นวิธีการบังคับให้ท่านทำตามที่  
ผมบอก ผมเป็นนักศาสนาไง ผมก็เลยบอก

เรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมบัญญัติ ไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องทำ แต่พระ  
วจนะพระเจ้าบอกว่าง ให้อัศจรรย์ผู้นำ 2 เท่า เชื้อฟุ้งผู้มีสิทธิ  
อำนาจ แต่ต้องไม่ขัดกับพระคัมภีร์

ถามว่าท่านสามารถซาเลนจ์ผมได้มั๊ยบางเรื่อง ควรจะทำ  
มากๆ บางเรื่อง วันก่อนคุณแป้งก็บอกว่าเสียงนมัสการ คิดว่า  
มันฟังไม่ชัดทางมือถือ เขาก็ challenge ขึ้นมา ผมไปดูค เป็น  
สองแทรกขึ้นมา เพื่อให้มันดูนุ่มนวล พอมมีคนคอมเมนต์มาปุ๊บ  
ผมบอกผมเป็นคนมิกซ์เอง ผมก็ขอบคุณเขามากเลย ขอบคุณ  
มากเลยที่บอกผม ผมจะได้ไปปรับปรุง แล้วมันก็ดีขึ้นไง

แต่ว่าในทางศาสนา คือ ห้าม challenge ถ้าผู้นำตัดสินใจ  
อย่างนี้ ห้ามไป challenge เขา ห้ามไปบอก หรือ มีความ  
คิดเห็นแตกต่าง นี่คือศาสนา เมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง ของการจัด



โบสถ์ เพราะท่านจะเห็นภาพว่าศาสนา คืออะไร? พี่น้องเข้าใจไหม

**ความเชื่อของกลุ่มเราดีที่สุด ถูกต้องที่สุด ความเชื่อ  
นิกายอื่นผิด และ อันตราย** ไม่เชื่อฟังนี่คือผิด ไม่เชื่อฟังนี่คือ  
ไม่ถูกต้อง นี่คือศาสนาเหมือนกัน เพราะอะไร? เพราะคิดว่าเรา  
ดีกว่าคนอื่น ในพระวรกายของพระเยซู แยกแยก แบ่งก๊ก แบ่ง  
เหล่า

เขาเชื่อเหมือนเรา เขาไม่ต่อต้านพระเยซู ก็อยู่ฝ่ายเรา  
ทั้งนั้นแหละ อาจจะมีเชื่อเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เหมือนกัน ก็เป็นพี่  
น้องคริสเตียนกัน

เช่น **ทุกอย่างต้องเป็นระบบและตามแผนงานต่าง ๆ**  
**เท่านั้น** ทุกโปรแกรมเปลี่ยนไม่ได้ ชัดไม่ได้ โปรแกรมฟิกซ์ไว้ทำ  
อะไรไม่ได้ คืออย่างไร มันก็เป็นรูปแบบระบบของศาสนาใจ แต่  
พระวิญญูญาณเป็นคนนำ บางทีพระวิญญูญาณจะเคลื่อนทำ  
บางอย่าง ตอนนี้อยู่เวลานี้ ผมก็ไม่รู้ เราก็ต้องตามพระวิญญูญาณ

Pastor Rodney Howard-Browne นี่คือนิกรูป Pastor Rodney ที่อยู่บนแก้ว Pastor Rodney โดนจับช่วงโควิด ว่าไปเปิดโบสถ์ ก็เลยโดนจับเข้าคุก แล้วก็มีรูปนี้ รูปข้างซ้ายสกรีนบนแก้ว คนที่มีแก้วใบนี้สองใบเท่านั้นในเมืองไทย คือ คุณเปิ้ล จะไปซื้อ แต่ว่าเขาให้ฟรี มีแก้ว Pastor Rodney

Pastor Rodney ถูกเชิญไปงานคริสตจักรที่หนึ่ง แล้วก็ไปพักบ้าน Pastor ที่เป็นผู้นำคริสตจักร Pastor Rodney เหนื่อยก็เลยหลับ ตื่นขึ้นมาเห็นลูกเขานั่งเล่นเกมอยู่ข้างๆ ก็เลยไปเล่นเกมกับเขาด้วย อาจจะเป็น play station 4 เล่นเกมด้วย

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ศิษยาภิบาลท่านนั้นก็เลยมาบอกว่าทำไม Pastor ไม่ไปอธิษฐานก่อนจะขึ้นเทศน์ Pastor Rodney ก็ไม่สนใจ ก็เล่นเกมต่อ เล่นเกมไปเรื่อย ๆ พักผ่อน เพราะพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าจะไร

สุดท้าย ในการประชุม ผู้นำไม่ให้อาจารย์ Rodney ขึ้นไป  
เทศน์ เพราะบอกว่ายังไม่ได้เตรียมอธิษฐานมาก่อน มัวแต่นั่งเล่นเกม  
สุดท้าย ทุกเซอวิสที่มีนักเทศน์ขึ้นมา ไม่มีการเคลื่อนไหว  
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย แล้วพอสุดท้ายก็มีคนถามว่าทำไมไม่ให้  
Pastor Rodney ขึ้นเทศน์ เขาก็เลยจำใจต้องให้ Pastor Rodney  
ขึ้นเทศน์ แต่รู้สึกว่าคุณนำคนนี้ไม่ได้เตรียมชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้า

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พระวิญญาณเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงมาก  
เมื่อ Pastor Rodney เคลื่อนในพระวิญญาณ มีการทรงสถิตของพระเจ้าที่หนาแน่นมากเลย การทำอะไรเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  
นั้น อาจจะไม่ได้นำมาซึ่งกันเองก็ได้

พระเจ้าอยู่กับใคร ก็คืออยู่กับใคร มันไม่เกี่ยวกับว่าท่านทำอะไร  
อะไรมาก อะไรมากน้อย ไม่ใช่อธิษฐานภาษาพระวิญญาณวันละ 15 ชั่วโมง  
แล้วท่านจะมีการเจิมสูง เชื่อฟังเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่

พระเจ้าสั่งท่านนั้นแหละ ที่พระวิญญาณจะพอใจแล้วเจิมท่าน  
มันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติมากปฏิบัติน้อย

อีกตัวอย่างหนึ่ง

**ลูกา.10:38 (KJV)**

**<sup>38</sup>และต่อมาเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทาง  
ไป พระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีผู้หญิงคน  
หนึ่งชื่อ มารธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอ**

มารีย์กับมารธา ในสมัยก่อนผู้หญิงควรจะทำงานในครัว  
เท่านั้น ไม่ควรจะมาฟังพระวจนะพระเจ้า พระเยซูเป็นเหมือน  
รับบีไปนั่งกลางห้อง คนที่จะฟังพระเยซูคือ ผู้ชายเท่านั้น

แต่เป็นธรรมเนียมของคนยิว เป็นวิธีปฏิบัติเป็นแนวทาง  
ศาสนาของคนยิวในสมัยนั้น มารีย์ไม่สนใจ ไปนั่งฟังพระเยซูพูด  
เรื่องราวของพระเจ้า แทนที่จะไปรับใช้ในครัว มารธาก็โมโหมาก  
ว่าทำไมมารีย์ทำอย่างนี้ ไม่ไปช่วยงานเขาในครัว

พี่น้องเห็นไหม การบางอย่างที่เราเอากฎเกณฑ์ไปบังคับ  
มารี๋ยบบอกว่ามารี๋ยจะไม่ทำแบบนี้ หนึ่ง สอง สาม นี่แหละเป็น  
วิญญาณของศาสนาในชีวิตของท่าน

มันเป็นผีตัวหนึ่งในชีวิตของท่านที่พยายามไปบังคับ  
ควบคุมคนอื่น หรือว่าให้คนอื่นปฏิบัติในแนวทางเดียวกับท่าน  
ที่พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุ พี่น้องเข้าใจมั๊ย



เมื่อวานเราอธิษฐานนมัสการกันที่ห้อง พระเจ้ามาเยี่ยม เยี่ยมมาก แล้วพระเจ้ายกให้ผมเห็นภาพ ภาพหนึ่งว่า มีภาพของเด็กคนหนึ่ง เดินเข้ามาหาคุณพ่อ แล้วก็หยิบภาพประมาณนี้มาให้คุณพ่อดู แล้วก็ถามว่า “สวยไหมคะ ปะป๊า” อย่างนี้ แล้วพ่อคนนั้นก็หยิบมาดูแว็บหนึ่ง แล้วก็พยายามใส่ใจ พยายามสนใจ รูปนั้น พยายามดูว่า “โอ้ สวยนะ” แล้วก็วางไว้ข้าง ๆ แล้วก็อ้อมมือออก แล้วก็กอดลูกคนนั้นไว้

พระเจ้าให้ความเข้าใจผมว่า พระเจ้าไม่ได้สนใจความเพอร์เฟกต์ของรูปวาดของท่าน พระเจ้าไม่ได้สนใจ ministry ท่าน พระเจ้าไม่ได้สนใจว่าท่านรักษาโรคคนตายฟื้นกี่คน สอนพระคัมภีร์ดีขนาดไหน มาโบสถ์กี่ครั้ง ทำนู่นนี่นั่นเพื่อพระเจ้า

เขาก็คงทำเต็มไปหมดเลย เทศนา เพื่อพระเจ้ามาห้าร้อยกรรมแล้ว พระเจ้าไม่ได้สนใจเรื่องนี้ เป็นภาพเหมือนกับ ท่านกำลังไขว่ผลงานที่เป็นรูปวาดประมาณนี้ ให้พ่อของท่านดู ท่านทำดีก็ดี ทำไม่ดีก็ไม่ได้สนใจเท่าไร ก็พยายามจะให้กำลังใจ

จะดู คุณภาพนั้นก็ไม่ใช่ว่าระดับเป็นแวนโก๊ะ ก็ไม่ได้สวยอะไร  
มากมาย อาจจะทำดีบ้าง

เล่นนมัสการ อาจจะร้องเพลงตกคีย์บ้าง อะไรบ้าง แต่มัน  
น่าภูมิใจจริง ๆ เลยว่าที่ลูกนั้นรู้จักมีใจกตัญญู ทำสิ่งดีให้กับพ่อ  
แม่

ศาสนา คือ การพยายามให้ลูกเพอร์เฟกต์ ให้ลูกมันดีตรง  
เป๊ะตามกฎเกณฑ์ เต็มสี่ระบายในช่องไม่ให้ออกมาจากช่อง แต่  
พระเจ้านั้นสนใจแค่ว่า สิ่งที่ทำมาจากใจของท่านให้กับพระเจ้า  
พระเจ้าก็นับแล้วเป็นที่พอพระทัยแล้ว

ศาสนาไปที่รูปแบบปฏิบัติ แต่ในพระเจ้านั้นไปที่ความ  
จริงใจ นมัสการด้วยจิตวิญญานและความจริง

หลายครั้งกฎที่สร้างขึ้น เราไม่ได้ทำกฎเพื่อกฎ การห้ามเข้า  
ก่อนได้อनुญาติ เพราะเกรงว่ามันจะมีของมาตกใส่หัวท่าน ห้าม  
เด็กเข้าห้องครัว กฎเกณฑ์ทำเพื่อเด็ก แต่เมื่อไหร่ครั้งนั้นมันไม่มี

ความจำเป็น ที่มันอันตรายสำหรับเด็ก เราก็สามารถผ่อนผันกฎ  
บางอย่างได้

เช่น เราอยากให้พี่น้อง ทำค่านิยมคริสตจักร ก่อนที่พี่น้อง  
จะมาผูกพันตัวกับเรา จริง ๆ ไม่ทำ ก็ไม่ขนาดว่าคอขาดบาด  
ตาย ไม่ทำก็ไม่ขนาดว่า ไล่ท่านกลับไปทีเดิมหรืออะไรอย่างนี้  
แต่เพราะว่าเราต้องการให้ท่านนั้นมาอยู่ด้วยกัน แล้วเข้าใจ  
ด้วยกัน แล้วเชื่ออะไรด้วยกัน แค่นี้เอง

แต่คนที่คุมกฎก็ไม่ควรจะเข้มเกินไปว่า คนนี้ไม่ส่งมาแล้ว  
ประมาณสามอาทิตย์ ห้ามเข้าอาจารย์ เพราะว่าคนนี้ไม่ทำส่ง  
แล้ว อันนี้มันก็ดูเป็นศาสนาเกินไป พี่น้องเข้าใจไหม

กฎเพื่อคน ไม่ใช่คนเพื่อกฎ

เราสร้างกฎในคริสตจักรมา เช่น ที่นมัสการเราต้องมา  
ซ้อมก่อนต่อเนื่องสามสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าท่าน มีของ  
ประทานด้านนี้จริง ๆ แล้วท่านก็ผูกพันตัว ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งท่านขึ้น



เวที แล้วท่านก็หายไป คนก็ถามว่า ทำไมคนที่ขึ้นมาบนเวที แล้วก็ไม่มาผูกพันตัวหรือ เราก็เลยมีเกณฑ์ง่าย ๆ ว่ามาอยู่ด้วยกันสามอาทิตย์ต่อเนือง เพื่อเราจะมีโอกาสได้มาผูกพันตัวกัน รักกัน เข้าใจกันมากขึ้น

ถ้าท่านเข้าใจ แล้วท่านมี commitment อยากจะผูกพันตัว ท่านก็แค่มาสามสัปดาห์ต่อเนือง พอถึงเวลาเราก็ได้มีโอกาสรับใช้ในของประทานของท่าน เราไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์สูงส่ง ผ่าน audition ต้องไปประกวด the voice ส่งเทป ได้รับการ accept ถึงจะมาเป็นที่นมัสการ เราไม่ทำขนาดนั้น

เราทำกฎเพื่อคน ไม่ได้คนเพื่อกฎ

มีคำสอนใน **มัทธิว.23:13-23 (KJV)**

**<sup>13</sup>เหตุฉะนั้น เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคำอุปมา เพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็น ถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ <sup>14</sup>คำพยากรณ์ของอิสยาห์ก็สำเร็จในคนเหล่านั้นที่ว่า ‘พวกเจ้าจะได้ยินก็จริง แต่จะไม่เข้าใจ จะดูก็จริง แต่**

จะไม่รับรู้<sup>15</sup> เพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชา หู  
ก็ตึง และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่าในเวลาใดเขาจะเห็นด้วย  
ตาของเขา และได้ยินด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจ  
ของเขา และจะหันกลับมา และเราจะได้รักษาเขาให้หาย  
,<sup>16</sup> แต่ตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็น และหู  
ของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยิน<sup>17</sup> เราบอกความจริงแก่ท่าน  
ทั้งหลายว่า ศาสดาพยากรณ์และผู้ชอบธรรมเป็นอันมาก  
ได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ แต่เขามิเคย  
ได้เห็น และอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขาก็  
มิเคยได้ยิน<sup>18</sup> เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงฟังคำอุปมาว่า  
ด้วยผู้หว่านพืชนั้น<sup>19</sup> เมื่อผู้ใดได้ยินพระวจนะแห่ง  
อาณาจักรนั้นแต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่ง  
หว่านในใจเขานั้นไปเสีย นั้นแหละได้แก่ผู้ซึ่งรับเมล็ดริม  
หนทาง<sup>20</sup> และผู้ซึ่งรับเมล็ดซึ่งตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้น  
ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับทันทีด้วยความปรี  
ดี<sup>21</sup> แต่ไม่มีรากในตัวเองจึงทนอยู่ชั่วคราว และเมื่อเกิด  
การยากลำบากหรือการข่มเหงต่าง ๆ เพราะพระวจนะนั้น

ต่อมาเขาก็เลิกเสีย<sup>22</sup> ผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกกลางหนามนั้น  
ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตาม  
ธรรมดาโลก และการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็รัดพระ  
วจนะนั้นเสีย และเขาจึงไม่เกิดผล<sup>23</sup> ส่วนผู้ที่รับเมล็ดซึ่ง  
ตกในดินดีนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและเข้าใจ  
คนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่า  
บ้าง”

คำสอน วิบัติ ต่อคนที่เป็นนักศาสนา

1. ใช้ธรรมเนียมปฏิบัติ อ้างเพื่อได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว

มันจะมีข้อสังเกตสองตัว เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณศาสนา คือ  
อย่างแรกคนที่มีวิญญาณศาสนา จะใช้กฎเกณฑ์เพื่อสร้างผล  
ประโยชน์ให้ตัวเอง

ตอนนี้ ธรรมอาจารย์ฟาริสี ลิบบ้านของหญิงม่าย บอกว่า  
ถ้าหญิงม่ายตาย มีกฎหมายขึ้นมา มีกฎเกณฑ์ธรรมเนียม คือ

ต้องยกบ้านให้กับฟาริสี ใช้กฎเกณฑ์เพื่อหาผลประโยชน์ให้  
ตัวเอง

พระคัมภีร์บอกว่าใครอ้างทองคำ คนนั้นต้องทำตามคำ  
สาบาน พูดง่าย ๆ คือ ถ้ามันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เรื่อง  
การเงิน นักศาสนาวินยาศนาจะไปที่ตัวเงินเสมอ จะไปที่  
พยายามพูดให้ท่านถวายเป็นเขาเยอะ ๆ หรือว่าไปที่พยายามจะ  
ให้ท่านนั้นท่วมท้น เพื่อจะวางไปที่ตัวเงินเป็นหลัก เพราะ  
วินยาศนาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวเงิน ในพระคัมภีร์มัทธิว.23 นั้น เป็น  
เรื่องวิบัติของฟาริสี หรือว่าคนที่เป็นนักศาสนามีวินยาศนา  
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์แน่นอน

2. นำคนไปที่ประเพณี คริสตจักร กลุ่มก้อน มากกว่าพระเจ้า  
เจ้า จะไปที่กลุ่มก้อนของคน มากกว่า ความสัมพันธ์กับพระเจ้า  
ไปที่คริสตจักรฉัน โบสถ์ฉัน องค์การของฉัน ศิษยาภิบาลของ  
ฉัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของ การที่พยายามจงรักภักดีกับองค์กร  
มากกว่าจงรักภักดีกับพระเยซู

อะไรก็ตามที่ไม่ได้พูดพระเยซูเยอะๆ บนเวที เน้นไปที่ว่า  
คริสตจักร new wine โลกก็ new wine นุ่น นี นั้ นั้ ที่เป็นอะไรก็  
ตามที่เป็นภาพเหมือนกับว่าพวกฉัน พวกฉัน พวกฉัน พวกนี้ฉัน  
มีแนวโน้มสูงมากที่เป็นกลุ่มที่เข้ารีต หรือว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน

พระคัมภีร์ได้พูดไว้บอกว่า คนแบบนี้ ธรรมชาติปิดประตู  
สวรรค์เข้าเองไม่ได้ แล้วบอกว่าเพื่อจะได้สักคนหนึ่งเข้ารีต เข้า  
ไปในกลุ่มของเขาวิธีการของเขา นี่คือนิเวศวิทยา

3. ละเอียดสิ่งเบื้องหลังของสิ่งที่ปฏิบัติ ความเมตตา เช่น  
พระคัมภีร์บอกว่า กรองเอาลูกน้ำออกจาก คือ อูฐทั้งตัว  
หมายความว่าคนพวกนี้มักจะหลอกลวงท่าน เช่น สมมุติว่าผม  
ไปในงานๆ หนึ่ง เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้า แล้วผมโดน  
คนเขาไล่ออกมา ตวาดหรือพูดสิ่งที่ไม่ดีกับผม

มีคำถามหนึ่งว่า สรุปรูปร่างว่าเขามีความเมตตากับผมไหม ใน  
ฐานะที่เขาเป็นคริสเตียน เขา welcome กับคนที่เป็นคริสเตียน  
ที่มาร่วมงานประชุมไหม

หรือว่าวันหนึ่งท่านเจอคนหนึ่งเข้ามาในโบสถ์ แล้วท่าน  
ไม่ได้ต้อนรับเขาอย่างดี ท่านก็ไล่เขา หรือว่าไม่พูดจาดี ๆ กับเขา  
ท่านเป็นนักศาสนา ท่านไม่มีความเมตตาใจ

พระคัมภีร์บอกว่ายังไง ท่านต้องมีความเมตตา ท่านต้อง  
เป็นคนเห็นคนมานั่งคนเดียว สมมติคริสตจักรแห่งนี้ มีการทรง  
สถิตพระเจ้าหนาแน่นมากเลย ท่านเห็นพี่น้องบางคนมาที่นี่ครั้ง  
แรก ผมอาจจะทักไม่หมด แต่ตอนเลิกอย่าลืมเจอกันนิดนึงนะ  
จะได้คุยกัน

ท่านมานั่งข้าง ๆ เค้า แล้วท่านก็ พูดภาษาพระวิญญาณ  
ซาลาบา ๆ ๆ โอ พระเจ้า ก้มลงที่พื้น โอ พระเจ้า ยกมือขึ้น โอ้

พระเจ้า ไม่สนใจเค้าเลย เค้าก็นั่งเหวออยู่ สามคนข้าง ๆ นี่ร้อน  
รนฝ่ายวิญญาณมากเลยนะ

แล้วเขาก็ถามว่า แล้วคุณไม่คิดจะทักคนข้าง ๆ เลยหรือไง  
ก็ท่านเป็นนักศาสนาไง ท่านมาเพื่อปฏิบัติกิจคริสเตียน คริส  
เตียนฝ่ายไฟพระวิญญาณ ปฏิบัติอย่างเข้มข้น อธิษฐานอย่าง  
เข้มข้น คนข้างๆ ไม่สนใจเลย มันใช่บุคลิกของพระเจ้าไหม? มัน  
เป็นบุคลิกพาริสี่ใจ ไม่เคยสนใจคนข้างๆ ไม่เคยทักทายเขา ไม่มี  
ความรักให้เขา

ไม่ได้ welcome เข้ามาในคริสตจักร เข้ามาก็ตัวคนเดียว  
มาสามเดือนไม่รู้จักใคร นี่คือ วิญญาณเป็นกลุ่มเป็นก้อนใจ  
ละเลยความเมตตา พี่น้องเข้าใจไหม

#### 4. ทำบาปลับหลัง ฟุ้งเพื่อ ทำผิดด้านการเงิน

พระคัมภีร์บอกว่าไง คนพวกนี้ พระเจ้าบอกว่า เจ้าเต็มด้วย  
การใจกรรม เพราะขโมย ชู้ซ้ำ มั่วเมากิเลส คนพวกนี้ชอบ

วัตถุประสงค์แล้วหลายครั้งก็อาจจะแบบว่า มั่วเมาขโมยเงิน หรือว่าโกงเงินนู่นนี่นั่น พยายามจะหลอกลวงท่านให้ท่านถวายเงินให้เขา

ผมเคยเจอบางคนพูดอะไรบางอย่าง บอกว่ามีคนมาอวยพรเขาอย่างนี้ เขาคนนั้นก็เลยรับการอวยพรเยอะ ผมก็นั่งคิดในใจว่า สรุปว่าคุณจะพูดเรื่องนี้ คุณเป็นผู้รับใช้พระเจ้า คุณจะพูดเรื่องนี้ทำไม มีคนขึ้นบนเวทีว่า วันก่อน มีคนนี้ ให้เงินผมมาห้าร้อยบาท พระเจ้าอวยพรเขาไปห้าหมื่น ถ้าผมมาแล้วอย่างนี้บนเวทีผมไง ผมเป็นนักศาสนาไง ผมอยากให้ท่านมาถวายเงินผม ผมก็เลยพูดขึ้นบนเวที พี่น้องเข้าใจไหม

มันเป็นการ manipulate มันแยบยล เพื่อให้ท่านมาถวายเงินให้ผม มันเป็นวิญญาณศาสนา เป็นนักศาสนา มันเป็นวิญญาณฟาริสี ผมไม่เคยพูดอย่างนี้บนเวที ผมไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังว่า ผมมีค่าใช้จ่ายอะไร มันเป็นเรื่องของผมกับพระเจ้า พระเจ้าเป็นที่พึ่งเดียวของผม ถึงเวลาพระเจ้ำก็จะดูแลผมเอง



5. ทำร้ายคริสเตียนด้วยตัวเอง พระคัมภีร์บอกว่าใน วิบัติ  
กับธรรมอาจารย์และฟาริสี เจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝังศพบรรดาผู้เผย  
พระวจนะ ตกแต่งอุโมงค์ศพคนชอบธรรมทั้งหลาย

พระคัมภีร์บอกว่า ฟาริสีนั้นทำร้ายผู้เผยพระวจนะ ที่มาจาก  
พระเจ้า คนที่มีวิญญานนักศาสนา รู้กฎหมายดี รู้ต้องเมตตา รู้  
ต้องให้อภัย นุ่น นี นั้

แต่ฟาริสีนั้นวางแผนจะฆ่าพระเยซูนับครั้งไม่ถ้วน เอาคน  
ไปจับพระเยซูทำร้ายพระเยซู ตอนผมมาเปิดโบสถ์ มีเยอะจริง ๆ  
ด่าผมสารพัดเลย บอกไม่มีการเจิม ไม่มีการรับรอง อยากรด  
อยากได้เงิน ดุฎกผมสารพัด ไม่รู้จักผมเลย ผมก็ถามจริงๆ ว่า  
ถ้าผมมาตั้งโบสถ์แล้วมีคนสักคนหนึ่งเชื่อพระเยซูกลับใจจาก  
ความบาป

ผมเปิดโบสถ์มาสิบปี มีคนมาเชื่อสองคน แล้วมันดีกับพระ  
เจ้าของคุณไหม คุณจะมาด่าผมทำไม ศาสนาใด พี่น้องเข้าใจ

ใหม่ มันเป็นวิญญาณฟาริสีไง เป็นวิญญาณศาสนาไง แล้วก็ผม  
ไม่มีใครรับรอง อะไรเต็มไปหมดเลยนะ ผมก็ถามจริงๆ รับใช้  
พระเจ้า มันต้องพระเจ้ารับรองเปล่า คุณเป็นใครจะมารับรอง  
ผม อัครทูตเจิมตั้งทีมงาน แต่ว่าประเด็นก็คือว่า

ตอนอาจารย์เปาโลขึ้นมารับใช้พระเจ้า สุดท้ายเห็น  
พระคุณที่พระเจ้าทำกับเปาโล อัครทูตก็จับมือแล้วบอกว่า  
ร่วมมือด้วยกัน

หมายความว่ามันมีพระคุณของพระเจ้า ถ้าพระเจ้าไม่ได้  
ใช้ผม มันก็ไม่มีพระคุณไง ผมก็ไม่มี的帮助เหลือจากพระเจ้า  
มันก็ไม่มีแกะบนนั้นไง

แล้วผมถามจริงๆ คิดง่ายๆ เป็นคนไม่ต้องเชื่อพระเจาก็ได้  
ไปว่า ไปด่าคนอื่น มันก็แปลกแล้ว มันไม่ได้เป็นวิญญาณจาก  
พระเจ้า วิญญาณไปว่าคนอื่น ด่าทอคริสตจักรนั้น คริสตจักรนี้  
อยู่บนเวที ผมก็ไปด่าคริสตจักรนั้นแวนนี้ เชื่อแต่อย่างนี้ ไม่เชื่อ

พระวิญญูญาณ เป็นคริสตจักรสอนผิด อะไรนั่นนี่นั่น ผมไปด่าเขา  
บนเวที หรือ ใครไปด่าใครบนพระคัมภีร์ พระวิญญูญาณเสียใจ  
พระวิญญูญาณเป็นคนสุภาพ คุณไม่มีบุคลิกของพระวิญญูญาณ  
บริสุทธิ์แน่ ๆ

คนพวกนี้เป็นนักศาสนา เป็นวิญญูญาณของผีศาสนาอยู่ใน  
ชีวิตของเขา โจมตีทำร้ายคริสเตียนด้วยกัน เย่อหยิ่งจองหอง ไม่  
ได้มาจากพระเจ้าล้านเปอร์เซ็นต์

ถ้าท่านอยู่ในที่ๆ มีพื้นที่แบบนั้น ท่านต้องระวังตัวจริงๆ มัน  
ไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่ๆ

เวลาท่านนั้นพยายามจะทำให้ดีตามกฎเกณฑ์ศาสนา  
ท่านก็จะปฏิบัติไม่ได้ พอปฏิบัติไม่ได้ แล้วท่านพึ่งพิงการอวยพร  
จากการทำดีตามศาสนา ทำให้มากๆ พระเจ้าจะได้ช่วยพร

อธิษฐานมากๆ พระเจ้าจะได้ช่วยพร รับใช้พระเจ้ามากๆ  
พระเจ้าจะได้ช่วยพร ไม่ได้มาโดยพระคุณ เพราะพระเจ้าให้อยู่

แล้ว ก็เลयरักพระเจ้า ซึ่งพระองค์และทำให้ ท่านก็อยู่ภายใต้กฎ  
ของธรรมบัญญัติ

กฎธรรมบัญญัติประหารให้ตาย พอท่านทำไม่ได้ปั๊บ มันก็  
นำมาซึ่งคำสาปแช่งไง พี่น้องเข้าใจไหม

พอท่านยังเป็นคริสเตียนที่เน้นในทางปฏิบัติ ปฏิบัติมากได้  
มาก เป็นคริสเตียนดีถึงจะดีมาก ไปสักช่วงหนึ่ง ท่านก็ทำไม่ได้  
พอทำไม่ได้ปั๊บ ท่านตกอยู่ภายใต้กฎบัญญัติ คำสาปแช่งมันก็  
มา เพราะท่านพึ่งพาบัญญัติไม่ได้พึ่งพาพระคุณพระเจ้าไง

ประเทศที่มีศาสนามากที่สุดในโลก คือ ประเทศที่ยากจน  
ที่สุดในประเทศ ในโลกประเทศหนึ่ง

วิญญาณศาสตร์จะเย่อหยิ่ง ได้เถียง ทางความคิด ชอบ  
เถียงเรื่องศาสนศาสตร์ เถียงกันว่าเรื่องนี้ถูก เรื่องนี้ผิด เรื่องนี้  
ไม่ใช่ เรื่องนี้ใช่ เป็นวิธีการที่ฟาริสีเถียงกับพระเยซู เรื่องของการ

เกิดใหม่ เรื่องตายไปจะมีภรรยาที่คนอะไรแบบนี้ เป็นเรื่องของ  
วิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น

วิทยาศาสตร์จะใช้การฟ้องผิด วิธีการอะไรบางอย่าง  
เป็นตัวอย่งที่ดี เพื่อ Guilt ท่าน ทำให้รู้สึกผิดและต้องทำตาม  
เป็นวิธีการบังคับ

แต่ผมอยากบอกว่าจริง ๆ พระเยซูเป็นคนที่มีความอำนาจ  
มากจริง ๆ ในสมัยพระเยซู ปุโรหิตนั้นมาจับพระเยซู ใช้คนจาก  
กองเขาเรียกว่าหอคอย antonia ที่ตั้งชื่อตาม Mark Antony ถึง  
300-600 คน ทหารจากกลุ่มนี้ที่มากับยูดาส เป็นทหารที่มีการ  
ฝึกมือ เก่งที่สุดในเยรูซาเล็ม เป็นเหมือนหน่วยซีลสมัยก่อน

เพื่อจะจับพระเยซูคนเดียว หอคอยที่สูงมาก ๆ เลย เป็น  
กลุ่มที่ถูกฝึก เป็นเหมือนหน่วยซีล แล้วมีทหารในพระวิหารซึ่ง  
เป็นทหารที่เก่งมาก ๆ เพื่อจะจับพระเยซู

หมายความว่ายังไง สิ่งที่สำคัญก็คือว่า ฤทธิ์อำนาจของ  
พระเจ้านั้นมันมากจริงๆ แล้วหลายครั้งนั้นฤทธิ์อำนาจของพระ  
เจ้านั้นเป็นเรื่องสำคัญ แล้วก็ช่วยเหลือเราได้ในทุกเรื่องจริง ๆ

พระเยซูพูดในพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง

มาระโก.8:14-17 (KJV) บอกว่า

<sup>14</sup>ฝ่ายเหล่าสาวกลืมเอาขนมปังไป และในเรือเขามี  
ขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้น <sup>15</sup>พระองค์ทรงกำชับเหล่า  
สาวกว่า “จงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและเชื้อ  
แห่งเฮโรดให้ดี” <sup>16</sup>เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่า “เพราะเหตุที่  
เราไม่มีขนมปัง” <sup>17</sup>เมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า “  
เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปัง  
ท่านยังไม่วู้และไม่เข้าใจหรือ ใจของท่านยังแข็งกระด้าง  
หรือ

จงสังเกตและระวังเชื้อ ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างนี้ จง  
ระวังเชื้อฟาริสีและเชื้อเฮโรดให้ดี ผมสงสัยมากเลย

**มัทธิว. 16:6 (KJV)** ก็เป็นข้อใกล้เคียงกันบอกว่า

**<sup>6</sup>พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงสังเกตและระวังเชื้อแห่ง  
พวกฟาริสีและพวกสะดูสีให้ดี”**

เหตุการณ์ในมาระโกตอนต้น เป็นการอธิบายเรื่องการที่  
พระเยซูแจกขนมปังเจ็ดก้อนกับคนสี่พันคน แล้วสุดท้ายก็เกิด  
การเลี้ยงคนมากมาย

แล้วสุดท้ายฟาริสีในข้อ 11-13 ฟาริสีขอหมายสำคัญ ฟัง  
ผมดีๆ นะ แล้วพอมาตอนนี้เขาลืมขนมปังไป ทั้งที่เคยแจกขนม  
ปังมาแล้วตั้งกี่คน? สี่พันคนจริงไหม? แจกไปสี่พันคนกินนะ  
แล้วเหลือด้วยนะ

หมายความว่า มีการอัศจรรย์ต่อหน้า ต่อตา ขยายขนมปัง  
แล้วพอมาตอนที่สืบสามฟาริสีขอหมายสำคัญพระเยซูไม่ทำ

แล้วพอมาดอนนี้พอหยิบขนมปังปังๆ ในใจสาวกคิดยังไงรู้ไหม คิดว่ามันจะมีพอไหมเง ทำไม่รู้ไหม?

แล้วเชื่อฟาริสีคืออะไรรู้ไหม? เชื่อฟาริสี คือ เชื่อฟาริสีที่เห็นหมายสำคัญพระเยซูมานับประการ คนเรื่อนหาย คนตายฟื้น ได้ยินกิตติศัพท์พระเยซูมากมาย จนต้องเอาคนถึงสามร้อยถึงหกร้อยคน เป็นหน่วยซีลไปจับพระเยซู รั้อยู่แล้วพระเยซู มีฤทธิ์อำนาจสูงมากๆ พระเยซูเก่งมาก พระเยซูมีการเจิมสูงมาก คนตายฟื้น น้ำองุ่นเป็นไวน์ ไฉ่ไห่ ชื่อเสียงเรื่องลือจนต้องเอาคนถึงสามร้อยถึงหกร้อยคนเป็นหน่วยซีลไปจับพระเยซู รัขนาดนี้ก็ไม่เชื่อใจ เห็นหมายสำคัญคาตาไม่รู้ก็ครั้งก็ไม่เชื่อใจ

แล้วพระเยซูก็เลยบอกว่า ก็เพิ่งเห็นมาไม่ใช่เหรอ ขนมปังก็เจ็ดก้อนมันเลี้ยงคนได้สี่พันคนนะ มันยังมากถ้าพูดอีกหรือว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยท่าน จะไม่ดูแลท่าน ระวังให้ดี ไฉ่วิญญาณ เห็นหมายสำคัญพระเจ้า แล้วไม่เชื่อในการช่วยเหลือ ไม่เชื่อในการดูแล ไม่เชื่อในการ Provide ของพระเจ้า



ใจมันแข็งกระด้าง เห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์พระเยซู  
แล้ว ไม่เชื่ออีกว่าพระเยซูจะดูแลท่านได้ นี่แหละเชื่อฟาริสีและ  
เฮโรดไจ

มีหมายสำคัญชื่อเสียงพระเยซูนั้น จนเฮโรดอยากจะเชิญ  
ไปที่หน้าพระพักตร์ แต่ก็ไม่กลับใจ

ท่านเห็นหมายสำคัญพระเยซูมากี่ทีแล้ว ช่วยท่านรอดจาก  
ความตาย โลกเรือก็นิยาย ลูกเด็วยกก็ดีขึ้น ไม่ต้องล้มละลาย มี  
ปัญหาเรื่องนั้น พระเจ้าช่วยท่านมากี่ทีแล้ว แล้ววันนี้พอเหลือ  
ขนมปังแค่ก้อนเดียว ยังมีหน้ามาจะกลัวอีกหรือว่าพระเยซูจะ  
ช่วยท่านไม่ได้ นี่แหละเชื่อฟาริสี นี่แหละเชื่อเฮโรด นี่แหละเชื่อ  
สะดูสี เห็นหมายสำคัญแล้วไม่รู้จักเข้าใจ ว่าพระเจ้าช่วยท่าน  
แน่ๆ

แล้วผมอยากบอกให้ เชื่อฟาริสี เชื่อสะดูสีคือเชื่ออะไร?  
ศาสนาใด วิญญาณศาสนาใด วิญญาณศาสนาเชื่อมโยง

โดยตรงกับការไม่เชื่อในการดูแลของพระเจ้า ก็คือ วิญญาณ  
ความยากจน

พระคัมภีร์ชัดเจนเลย วิญญาณศาสนาเชื่อมโยงกับ  
วิญญาณความยากจน เพราะไม่เชื่อในการดูแลของพระเจ้า  
ก็เลยไม่กล้าให้ออกไป วิญญาณความยากจน อยู่กับคนทุก  
ระดับจริง ๆ

เคยมีหลายคนที่ผมรู้จัก รวยมาก ๆ ติดอันดับประเทศเลย  
ถ้าขับรถเข้าปั้มแก๊ส เต็มแก๊สอีกต่างหากนะ แล้วไม่มีน้ำแถม  
เขาจะขับออกไปเข้าอีกปั้มหนึ่งทันที กลัวจะหมด กลัวจะไม่มี  
มีเงินมาก บางคนประหยัดมาก ๆ

มีคนเล่าให้ผมฟัง มีบ้านใหญ่โตมากเลย แต่ทุกครึ่งเวลา  
น้ำเหลืออยู่ในจานข้าว เขาจะเก็บใส่ถุงไว้ในตู้เย็น ลูกหลานเป็น  
หมอทำอย่างนี้ทุกคนเลยนะ

มันเป็นวิญญาณกลัวหมด มันเป็นวิญญาณมีเงินก็พันล้าน  
ก็ร้อยล้านก็กลัวหมดอยู่ดี เพราะมันเป็นวิญญาณ ฝียากจน ฝี  
ศาสนาใจ ฝีศาสนาที่เหมือนฟาริสี ไม่เชื่อในการช่วยเหลือ เห็น  
การอัศจรรย์ เห็นการช่วยเหลือพระเจ้าก็ไม่เชื่อ ไม่วางใจ

เน้นไปทางปฏิบัติ ไม่รู้จักคำว่า “พระคุณพระเจ้า” มันก็  
นำมาซึ่งวิญญาณความยากจน วิญญาณของการที่ท่านกลัว  
พระเจ้าจะไม่ดูแล พี่น้องเข้าใจไหม

ทำอะไรก็กลัวพวกนี้จะไม่พอ มีเงินเท่าไรไม่เกี่ยวเลย  
ท่านจะมีเงินมากกว่านี้อีก ถ้ามีเงินอยู่ห้าบาท พรุ่งนี้ท่านจะมี  
สามสิบล้าน ผมเชื่อผมไหม สามสิบล้านนี้สัปดาห์นี้ต้องมีน้ำก็  
ยังไม่หายเหมือนเดิม เพราะมันเป็นวิญญาณใจ มันเป็นฝีใจ มัน  
เป็นฝีความยากจนใจ มันอยู่ในชีวิตของท่านใจ

ผมเป็นคนที่รักน้ำแข็งมากเลย จำได้ผมแต่งงานแรกๆ ผม  
ไปซื้อตู้เย็น จีอี ออโตเมติก ไอซ์ ตั้งแต่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ชีวิต

ผมดีมากๆเลย ผมสามารถแจกจ่ายน้ำแข็งอย่างใจกว้างขวาง  
ใครมาผมเทพรอด เทพรอด เทพรอดนะ

ผมไม่จำเป็นต้องสต็อกน้ำแข็งไว้ที่บ้านเลย ใครมาผมบอก  
เลี้ยงน้ำแข็งๆ ๆ สิ่งที่สำคัญคือว่า เวลาผมรู้ว่าน้ำแข็งจะมาเรื่อยๆ  
ๆ แบบอัตโนมัติ ผมก็สามารถให้ออกไปได้

ประเด็นที่คนไม่กล้าให้ เพราะไม่มั่นใจ ว่าพระเจ้าจะดูแล  
ท่านต่อไปในอนาคต ไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำแข็งผลิตอัตโนมัติให้  
ท่านเรื่อยๆ มันจะไม่หมด ท่านคิดว่ามันหมดแล้ว หมดเลย  
หมดแล้วหมดเลย ก็พยายามตระหนี่เก็บไว้ ไม่ให้ ไม่ใช่ออกไป  
เพราะกลัวว่ามันจะไม่มีรายได้ที่แน่นอนไหลเข้ามา

ถ้าท่านมีเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ มีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆ รมี  
น้ำแข็งไหลมาเรื่อยๆ ๆ นะ ถ้าท่านเป็นคนที่ทำงานราชการ ผมว่า  
หลายคนใจปล้ำนะ ข้าราชการนี่ดีมาก ๆ เลย รับผิดชอบประชาชน  
แต่ว่ามันมีสติหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่า คนที่ทำราชการติดหนี้

เยอะมาก รู้ใหม่ทำไม รายได้มันแน่นนอน มันได้ไม่เยอะนะ แต่  
รายได้แน่นนอนมาก มาสวรรค์ รัฐบาลจ่ายแน่นนอน จะติดหนี้ยังไง  
ก็จ่ายเงินท่านแน่นนอนไง ท่านก็เลยไม่กังวลใจไง ก็เลยไปกู้ยืม กู้  
นี่ กะว่าสิบห้าปีจะใช้คืน ใช้ไปเรื่อยๆ ผ่อนไปเรื่อยๆ เพราะ  
รายได้มันแน่นนอน มันมาแน่นนอนไง เหมือนน้ำแข็งอัดนมตีมา  
เรื่อยๆ

หมายความว่า วิญญานความยากจน คือ วิญญานการ  
กลัวหมด คือ วิญญานเหมือนฟาริสี กลัวว่ามีขนมปังก้อนหนึ่ง  
แล้วมันจะเพิ่มขึ้นมัย มันจะเพิ่มพูนมัย พระเจ้าจะช่วยฉันอีกมัย  
พระเจ้าจะทำอีกมัย

มีวิญญานเหมือนฟาริสี เห็นหมายสำคัญก็ที ก็ไม่รู้ดีกว่า  
พระเจ้าจะดูแลท่านชะที ทีทีแล้วทีพระเจ้าช่วยกู้ชีวิตของท่าน มี  
ทีทีแล้วถ้ามันมีปัญหาแล้วพระเจ้าช่วยกู้ท่าน ท่านไม่เคยให้  
ออกไปทั้งเวลา ท่านไม่เคยให้แม้กระทั่งเงินของท่าน เพราะ

อะไร? เพราะท่านกลัวมันหมดใจ ท่านไม่คิดว่าพระเจ้าจะดูแล  
ท่านไง

ท่านไม่คิดว่าวันนี้ท่านให้ไปแล้ว พระเจ้าบนฟ้าจะเห็นว่า  
ท่านแบ่งปอกก็สองแห่งให้กับเพื่อนของท่าน พระเจ้าบนฟ้า  
สวรรค์บอกเอาไปอีกสิบกล่อง ไปแจกเยอะ ๆ

ลูกชายผมคนเล็ก เจฟฟรีย์ วันนั้นไปร้าน เบลสซิงพิชซ่า  
ได้พิชซ่ามา แล้วผมก็บอกว่า “ปะป้าขอกินได้ไหม” เจฟฟรีย์ก็  
หักออกมา ผมขับรถอยู่ก็ไม่เห็น หักมาว่า “อะ ปะป้า เชิญกิน”  
เป็นประมาณเท่านั้นวเขา บริอออกมาแล้วผมก็ “เอ่อ ขอบคุณมาก  
เลยลูก ปะป้าขอชิ้นใหญ่กว่านี้ได้ไหม” “โอ้ ชิ้นนี้ก็ดีแล้วปะป้า”  
มันอร่อยมากเลยนะ ร้านอยู่ตรงสุขุมวิท 101/1 เบลสซิงพิชซ่า

หมายความว่า กลัวหมดใจ กลัวว่าจะไม่มีอีกไง เขาหาไม่รู้ไม่  
ว่าผมสามารถซื้อพิชซ่าเจ้านี้ ให้เขาได้ประมาณห้าสิบกล่องก็  
ยังได้ อย่างมีใจแข็งกระด้างไม่เชื่อในการเลี้ยงดูของพระเจ้า

ท่านไม่เคยแจกจ่ายไปเลยไง ท่านไม่เคยให้ออกไป ท่านเป็นนักศาสนาที่ถวายสิบลดตลอดเวลา แต่ท่านไม่ได้ถวายด้วยความเต็มใจ ถวายเพราะกลัวพระเจ้าจะลงโทษท่าน กลัวว่าท่านจะไม่มีพระพร หรือว่าถวายเพื่อจะอยากได้พระพร ท่านก็จะถวายสิบเป๊ะ

แต่ว่าใจกว้างขวาง คือ การให้ไปอย่างไม่ต้องคิดอะไรเยอะ มีน้ำแข็งก็แจกจ่ายไปเรื่อย มีเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติไง พระเจ้าจะปล่อยให้ท่านเป็นขอทานหรือ

เอาง่ายๆ เชื่อมมาปีหนึ่ง อ้วนขึ้นหรือผอมลง สรุปว่าอ้วนหรือผอม มันก็อ้วนไง จะกังวลอะไรอีก ให้ไปเหอะ ไปแคร์ก็หิวของไป ไม่ใช่ไปจ่ายยี่สิบบาทแบบไม่เห็นกำแน่น ๆ กลัวคนจะเห็นแบงค์เขียวในมือแล้วก็ปล่อยลงไป

แล้วก็กะว่า จะมากินฟรี วันนี้ฉันไปแคร์ดีกว่า ไม่ต้องเสียข้าวเย็น กำยี่สิบแน่นๆ เลย แล้วก็ปล่อยลงไปในถุง ไม่ได้ผิดนะ

จะก็บาทก็เรื่องของท่าน แต่ไม่ใช่มาอย่างนี้ตลอดเวลา ไม่เคยมี  
อะไรติดไม้ติดมือมาเลย ไม่มีใจแห่งการให้อะไรเลย

บางที่ท่านไม่สะดวก ท่านเตรียมเงินก็ให้ไปเลย แบนก็ร้อย  
แบงก์มีวงอะไรก็เรื่องของท่าน ให้ไปเยอะๆ ให้คนเขารับพระพร  
ไปเยอะๆ เขาจะได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเยอะๆ พระเจ้าจะได้  
อวยพรท่านเยอะๆ

พี่น้องถ้าท่านไม่ให้ออกไป มันจะเป็นน้ำเน่า เป็นจากุชชีง  
เทลงมาแล้ว กดให้มันวนอยู่ในตัวของท่านเอง มีน้ำล้น มันก็เลย  
ไม่มีพระพรอะไรเลย เพราะท่านไม่เคยให้ออกไป

ยอห์น. 12:3-5 (KJV)

<sup>3</sup>มารีย์จึงเอาน้ำมันหอมณาระดาบริสุทธิ์หนัก  
ประมาณครึ่งกิโลกรัม ซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระ  
บาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของ  
พระองค์ เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้น <sup>4</sup>แต่สาวก  
คนหนึ่งของพระองค์ ชื่อยูดาสอิสคาริโอท บุตรชายของซี



โมน คือคนที่ จะทรยศพระองค์ พูดว่า <sup>5</sup>“เหตุไฉนจึงไม่ขาย น้ำมันนั้นเป็นเงินสักสามร้อยเดনারิอัน แล้วแจกให้แก่คนจน”

พูดง่าย ๆ ประมาณหกแสนบาท ทูบให้แตกแล้วชโลมพระเยซูไปเลย โอ้โฮ เอาน้ำมันหกแสนบาท ทูบชโลมขาพระเยซูไปเลย ยูดาสบอกไม่คุ้ม

เวลาท่านคำนวณมากเกินไป คิดหลักศาสตร์ของความคุ้มไม่คุ้ม แล้วให้เกียรติพระเจ้า

เช่น สมมุติจะถวายเกียรติพระเจ้า จะซื้ออะไรให้พระเจ้า ผมเคยเจอคนหนึ่ง เลิกร้านไม่ทำร้านอะไรสักอย่าง แล้วก็เอาของมาให้พระเจ้า ผมไปดูแล้วละอะเลย ใช้ไม่ได้สักอย่าง เอามากก็ต้องไปให้คนอื่น คุณดูถูกพระเจ้ามากเลย พระเจ้าไม่ใช่ขอทาน คุณเอาอะไรมาให้พระเจ้า เอาดี ๆ

ผมมีกีตาร์สองตัว ตัวที่ดีที่สุด ราคาแพงกว่าอีกตัว ผมยก  
ให้โบสถ์เลย เอาตัวช่วยๆ มาใช้เอง แรกด้วย ผมไม่กล้าเอาของ  
ช่วยๆ ไปให้พระเจ้าไง

เวลาท่านให้อะไรกับพระเจ้า ท่านต้องให้นารดา ท่านต้อง  
ให้ของดี สมพระเกียรติกับกษัตริย์ผู้ทรงสร้างโลกและฟ้าสวรรค์  
ไม่ใช่เอาเวลาน้อยนิดของท่านเจียดมาให้พระเจ้า เวลาหลักไป  
ทำอะไรมิรู้

เวลาที่ดีที่สุด The best ของท่านต้องให้พระเจ้า ผมไม่ได้  
บอกท่านต้องเลิกทำงานท่าน แล้วมาหาพระเจ้า ไม่ใช่ อย่า  
เข้าใจผิด ผมไม่ได้ว่าท่าน แต่ท่านน่าจะควรจะเอาของดีที่สุดมาให้  
พระเจ้า ดีที่สุด the best of you ให้พระเจ้า อันนี้คือดีที่สุดของ  
ผมเลย พระเจ้าผมให้พระองค์

ของอะไร ของๆ โบสถ์ ซื้อมากี่ชิ้น ผมกลับใจหลายเรื่อง  
ภรรยาผมก็บอกว่า บางที บางเรื่องประหยัดไป ไปซื้ออะไร

บางอย่างไม่ค่อยถวายเกียรติพระเจ้า ผมก็กลับใจใหม่แล้ว บาง  
ที่ซื้อของดีให้พระเจ้าไปเลย

เราใช้ลำโพงเราก็ใช้ของดี เราซื้อจากเยอรมัน เราใช้  
อุปกรณ์ กล้องตัวข้างหลัง เป็นออโตเมติก ใช้รีโมทคุม ซื้อของดี  
เลยนะ ตัวแบบเซ็นเซอร์ sony four k แทนอัตโนมัติ ระบบ  
wireless เราไม่ใช้สายเลยในระบบของคริสตจักร เราใช้ของดี  
เลย พอซื้อทีละ ของห่วยๆ ให้พระเจ้า เปียโนซื้อรุ่นที่อปของยา  
มาห้าเลย เงินก็ไม่เยอะนะ ตอนนั้นเราซื้อถวาย พอซื้อถวายปุ๊บ  
อยู่ดีๆ มีเงินโอนมากกว่าจำนวนเงินที่ซื้อคีย์บอร์ดเข้ามาอีก

พี่น้องคีย์บอร์ดตัวละเกือบแสนนะ เราไม่ซื้อของห่วยๆ  
หมื่นสองหมื่น ก็องแก๊ง ตีไปตีมาฟัง เดอะเบสท์เลย ถึยกยิ่งกว่า  
รถถังมาใช้ ใช้ของดี ไม่ได้เอาของห่วยมาให้พระเจ้า พระเจ้า  
ถามว่า ของนี้เอาไปกำนัลคนมั่งมีในบ้านท่านเค้าจะโอเคมั๊ย  
อีกคนหนึ่ง โยเซฟ อริมาเทีย และ นิโคเดมัส

นิโคเดมัสเป็นฟาริสี ตอนที่พระเยซูตาย นิโคเดมัสเป็นคน  
หนึ่งที่ร่วมกับโยเซฟ อริมาเทีย ในการทำศพพระเยซู การทำศพ  
พระเยซู ใช้มดยอบและว่าน allal ประมาณหนึ่งร้อยปอนด์มา  
ทำศพ

ถ้าใครรู้เบื้องหลังอุปกรณ์ทำศพนี้แพงมากๆ แพงมหาศาล  
แพงจริง ๆ นิโคเดมัส นั้นเป็นคนร่ำรวยมาก เป็นฟาริสี เป็น  
เหมือน สส. ในสมัยนั้น เอาเงินตัวเอง ให้เกียรติพระเจ้าที่ตาย  
ไปแล้ว พระเยซูที่สิ้นพระชนม์ เอาของดีที่สุดมาให้พระเจ้า เอา  
The best ให้กับพระเจ้าเลย

ยังไม่พอ ผ้าลินินที่ห่อศพพระเยซู เป็นวัสดุผ้าฝ้ายราคา  
แพงที่สุด ใช้สำหรับกษัตริย์เท่านั้น ไม่ได้เอาผ้าสาธู คอตตอน  
ยี่สิบ ยี่สิบ หกสิบ หกสิบ หน้ากว้างห้าสิบ ห้าสิบ สี่นิ้วมาปูทับ  
พระเยซู The best Linin in the world เลย

แตกต่างกันกับลาซาร์ส ลาซาร์ส พระคัมภีร์บอกว่า grape coach เป็นการพันด้วยผ้าที่เป็นเหมือนเศษผ้า แต่พระเยซูถูกพันไว้ด้วยผ้าที่ดีที่สุด the best ของนิโคเดมัส เงินเยอะที่สุด ทำศพแพงที่สุด ดีที่สุด ผ้าแพงที่สุดในการทำศพ

เอาน้ำหอมดีที่สุดหกแสนบาท ทูบเลขกษัตริย์ของโลกนี้มาแล้ว คนที่มาเยี่ยมพระเยซู มาถวายของกับกษัตริย์ กุมารน้อย ไม่ได้เอาของห่วยๆ มา ถ้าไปดูตามพระคัมภีร์ ผู้ชายสามคนนี่ เป็นกษัตริย์ในเมืองอาระเบีย เป็นคนร่ำรวยมากๆ ตามดวงดาวมาเป็นหกเดือน ท่านคิดว่าถ้ามาเจอพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ เขาจะเอาของห่วยๆ มาถวายไหม

พระเยซูก็มีเงินหนีไปอียิปต์นะ รวยเลย ได้ทองคำ กำนานคงเยอะมาก เอามาถวายพระเจ้าไง พี่น้องอย่าเอาของห่วยมาถวายพระเจ้า พระเจ้าเอาชีวิตของพระองค์ให้กับท่าน แต่ท่านเอาเศษเม็ดกล้วยจี๊ให้พระเจ้า เวลาท่าน ชีวิตท่าน

ผมนะ ทำงานธุรกิจ ผมไม่ค่อยสนใจเลยนะ เอาจริง  
ลูกน้องจะด่าผมอยู่แล้ว บอกว่าโทรไปก็ไม่รับ บางทีก็ไม่รับ  
บอกทำพิธีแต่งงานอยู่ แต่โทรมาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงอย่างงี้นะ

ผมก็รับๆ ทำๆ พระเจ้าก็ดูแลไปเรื่อยๆ ผมก็ไม่เคยขาด  
แคลน ผมก็มีเพียงพอสำหรับสิ่งที่ต้องใช้ตลอดเวลา

พี่น้องเอา the best of you ให้พระเจ้า พระเจ้าต้องการ  
เวลาที่ดีที่สุด พระเจ้าต้องการเงินท่านมากที่สุด ไม่ต้องการเงิน  
ท่านหรอก พระเจ้าอยากให้ท่านให้เกียรติพระองค์มากที่สุด

ในทุกเรื่องถวายเกียรติด้วยทรัพย์สินของท่าน เรื่องอะไรที่  
พระเจ้านำท่านไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์

ฝาแฝดนั้นหน้าคล้ายกัน แต่แยกได้ต้องดูผลจากข้างใน  
มารซาตานนั้นหลายครั้ง พาท่านมาในศาสนา ไม่ได้พาท่านมา  
ในอาณาจักรของพระเจ้า

พี่น้องเราเป็นคริสเตียน ในคริสตจักรเรา เราพยายาม  
เตือนใจตัวเองเสมอว่าเราจะไม่ทำศาสนา เราจะไม่ทำศาสนกิจ  
ปฏิบัติ เราจะไม่พยายามจะมาสร้างศาสนา คริสตจักรนิวไวย์

พี่น้องวันหนึ่งนั้นเราต้องรับบทเรียนจริงๆ อาจจะมี ความ  
ยากจนเต็มคริสตจักร เพราะวิญญาณศาสนานำมาซึ่งความ  
ยากจนจริงๆ

พี่น้องทนฟังมาอย่างยาวนาน เดียวเราอธิษฐานกัน

ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับ พระพรมากมายที่  
พระเจ้าทรงโปรดอยู่กับเราในการแบ่งปันพระวจนะ ขอพระเจ้า  
ทรงโปรดให้เราละมັถระวังวิญญาณศาสนา ที่เราจะไม่หลงไป  
ในวิญญาณของศาสนา ที่นำความยากจนมาในชีวิตของเรา  
เราขอบคุณพระเจ้า ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า